

สารจากนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด



เดือนนี้เป็นเดือนที่ 4 ของปี พ.ศ.2566 เป็นเดือนที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยเพราะในเดือนนี้มีทั้งวันมหาสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ) วันครอบครัวและวันเถลิงศก พ่อแม่ลูกครอบครัวมีโอกาสพบปะกราบไหว้และสนุกสนานร่วมกัน สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีร่วมกับทุกครอบครัว ณ ที่นี้ด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมประจำเดือน เมษายน นี้ คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นเงินที่สมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่จ่ายสงเคราะห์ร่วมกัน ทุกครอบครัวจะได้รับเงินค่าสงเคราะห์ รับเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนา รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ได้จ่ายไว้แล้ว(เมื่อตอนสมัคร)คืน ทุกครอบครัวจะได้รับเงินครอบครัวละ 308,310 บาท โดยผมในฐานะที่เป็นนายกสมาคมได้ทำหน้าที่จ่ายเงิน(เป็นเช็คเงินสด ธ.กรุงไทย) ให้แก่ทายาททุกคนตามที่สมาชิกระบุไว้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวที่มารับเงินทำให้ได้ทราบว่าเงินสงเคราะห์นี้ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกและผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์มาก บางครอบครัวหมดหรือลดหนี้ ไปได้เลย บางครอบครัวยังมีเงินเหลือไปช่วยเหลือลูกหลานได้อีกด้วย ทุกครอบครัวขอขอบคุณสมาคมและสมาชิกที่ดำเนินกิจการนี้มาด้วยดี

ในการประชุมคณะกรรมการในเดือนนี้ คณะกรรมการได้หยิบยกประเด็นที่สมาชิกบางคนถูกจำหน่ายออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับเพราะขาดส่งชำระหนี้ตามระเบียบแต่ยังอยากเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต่อไป ที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้ให้แง่คิดว่า ในกรณีนี้ ในตอนสมัครเขาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่เมื่อต่อมาออกจากสหกรณ์และยังมีภาระหนี้ต่อสหกรณ์อยู่ หากประสงค์จะเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต่อไป คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นคุณสมบัติได้ แต่อย่างไรก็ตามควรหารือนายทะเบียนต่อไป

สมาชิกครับ ขณะนี้สหกรณ์ได้อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจเพิ่มเติมขึ้นอีก 2 สมาคม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกอยู่ ท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลและตัดสินใจสมัครนะครับ จะสอบถามที่สมาคมใหม่ทั้ง 2 แห่งโดยตรงหรือสอบถามที่สมาคมฌาปนกิจผู้กู้ก็ได้ ผมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เตรียมข้อมูลไว้เพื่อตอบข้อสงสัยซักถามแล้ว

สมาชิกครับ ในเดือนเมษายนนี้ ถือว่าเป็นเดือนปีใหม่ไทย ผมและคณะกรรมการทุกท่านขอให้สมาชิกและครอบครัวทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป

สำหรับในคราวนี้ขอพบปะกับท่านสมาชิกเท่านี้ก่อน โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ

ขอแสดงความนับถือ

นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด